

ข้อมูลผลการดำเนินงานตามภารกิจ

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2555

ตัวชี้วัด	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินการ
1. ระดับความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลชุมชนที่มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมือง	รวบรวมข้อมูลชุมชนที่มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองในชุมชนเขตภาคเหนือ จำนวน 6 ชุมชน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ภายในเดือนกันยายน 2555	คณะทำงานรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลชุมชนที่มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองในชุมชน ได้ประชุมและคัดเลือกภาคเหนือในการรวบรวมข้อมูลชุมชน และได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลลงในเว็บไซต์ของสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมลาบรี ชุมชนบ้านภูฟ้า ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว จังหวัดน่าน ชุมชนอาข่า จังหวัดเชียงราย ชุมชนกระเหรียงโป้ว และชุมชนชาวไทยภูเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำช่องทางการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช	จัดทำช่องทางการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช <u>กำหนดช่องทางการเผยแพร่</u> โดย -จัดฝึกอบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -รายการวิทยุชุมชน/วิทยุประเทศไทย -รายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตร -หนังสือพิมพ์เทคโนโลยีชาวบ้าน -จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ	คณะทำงานจัดฝึกอบรมและจัดทำช่องทางการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ประชุมร่วมกันเพื่อ 1) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ ออกเป็น 13 กลุ่มบุคคล ได้แก่ ผู้รับประโยชน์ 1.ชุมชน 2.องค์การบริหารส่วนตำบล 3.นักวิจัย 4.กลุ่มเกษตรกร 5.สภาเกษตรกร ผู้เสียผลประโยชน์ 1.ผู้ได้รับสิทธิ 2.นักวิจัยเพื่อการค้า ภาครัฐ 1.สำนักงบประมาณที่ดูแลกรมฯ 2.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3.กองแผนงานและวิชาการ 4.กองคลัง 5.กรมบัญชีกลาง 6.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2) ในปีบัญชี 2555 ได้ดำเนินการเผยแพร่ โดย -จัดฝึกอบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตภาคเหนือตอนบนและเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 2 ครั้ง -ในเว็บไซต์ของสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช www.doa.go.th/pvp/main.html -รายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตร ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2555

ตัวชี้วัด	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินการ
<p>3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช</p>	<p>จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชในเขตภาคเหนือตอนบนและเขตภาคเหนือตอนล่าง</p>	<p>ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยวัดความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่งแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๖ ชุด ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ๑๐๕ ราย ได้คะแนนลดลง ๕ ราย ได้คะแนนเท่าเดิม ๖ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๕๑๗๓ ที่มี ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น</p>
<p>4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลชุมชน</p>	<p>ดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนที่มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองในชุมชน จำนวน 6 ชุมชนในเขตภาคเหนือ ได้แก่ ชุมชนมลาบรี ชุมชนบ้านภูฟ้า ชุมชนห้วยทรายขาว จังหวัดน่าน ชุมชนอาข่า จังหวัดเชียงราย ชุมชนกระเหรี่ยงโปว์ และชุมชนชาวไทยภูเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p>	<p>กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลชุมชนที่มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองในชุมชน ในเขตภาคเหนือ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 6 ชุมชน และทำการเผยแพร่ข้อมูลใน เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ในตุลาคม 2555 จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมลาบรี ชุมชนบ้านภูฟ้า ชุมชนห้วยทรายขาว จังหวัดน่าน ชุมชนอาข่า จังหวัดเชียงราย และทำการเผยแพร่ข้อมูลชุมชนที่มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองในชุมชน จำนวน 2 ชุมชนในเดือนธันวาคม 2555 ได้แก่ ชุมชนกระเหรี่ยงโปว์ และชุมชนชาวไทยภูเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้เข้าใช้บริการข้อมูลชุมชน ทั้งหมด 10 ราย พึงพอใจข้อมูลชุมชนคิดเป็นร้อยละ 75.6</p>